



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ที่จังหวัดจันทบุรี ท่านได้เข้ารับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนในจังหวัด และย้ายมาศึกษาระดับมัธยมต่อในกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานั้นอยู่ระหว่างสงครามเวียดนาม ด้วยความที่คิดเสมอว่าอยากช่วยเหลือและปกป้องบ้านเมือง ท่านจึงได้ตัดสินใจที่จะเป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติ และได้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐ และเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๒๗

หลังจากเรียนจบปีที่หนึ่งในโรงเรียนนายเรืออากาศและมีผลการเรียนดีเยี่ยม ทำให้ท่านได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกและศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยทหาร เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ และเดินทางกลับมาเข้าเป็นศิษย์การบิน ที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน หลังจากประดับปีกเป็นนักบินแล้ว ท่านทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E ที่กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ท่านมีประสบการณ์ในการบินเป็นอย่างสูงจน และมีความสามารถในการบริหารงานเป็นเลิศ จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับกองบิน ๒๓ ต่อมาในปี ๒๕๔๖ ท่านได้รับคำสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงานที่กรมยุทธการทหารอากาศ และดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง เช่น ผู้อำนวยการกองการจัดและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ท่านได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี เพื่อที่จะเตรียมรับเครื่องบิน Gripen 39 C/D เข้าประจำการ หลังจากนั้นท่านได้รับคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน รวมทั้งยังรับผิดชอบภารกิจ ณ กรุงปารีสและกรุงโรมอีกด้วย ท่านเดินทางกลับประเทศไทย และได้รับราชการที่กรมยุทธการทหารอากาศ จนกระทั่งเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ จากความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานรับราชการ ทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้เป็นรองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ และเมื่อ ๑ ตุลาคม

๒๕๖๒ ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ และได้นำกองทัพอากาศไปสู่อนาคตด้วยความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจด้วยผลงานที่สำคัญมากมาย

ท่านได้เข้ารับการศึกษานในหลักสูตรหลักที่สำคัญของกองทัพอากาศทุกหลักสูตร รวมทั้งยังได้เข้ารับการศึกษานในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกอีกด้วย

ท่านสมรสกับแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ และมีบุตร ธิดา รวม ๓ คน ท่านรักการเขียนบทความทั้งในด้านงานที่รับผิดชอบและบทความที่สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ ในยามว่างท่านยังชอบทำอาหารปลูกต้นไม้ ออกกำลังกาย และเล่นกอล์ฟ

ชีวิตการทำงานของท่าน คือ สนับสนุนคนดี คนฉลาด คนเก่ง ให้ได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือ ดังที่ท่านพูดไว้เสมอว่า “คนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง - แต่ทุกเรื่องมีคนเก่ง”

---